



สภกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี จำกัด



เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 มีข่าวตำรวจ สภ.พระอิทร์ราชา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จับข้าราชการนักวิชาการสาวตุนเงินนับล้าน อ้างสามารถฝากเข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งย่านประตูน้ำพระอินทร์ โดยมีตำแหน่งงานที่จะช่วยได้เช่น ตำแหน่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 26 อัตรา มีคนหลงเชื่อ และได้จ่ายเงินคนละ 80,000 ถึง 130,000 บาท ตามแต่ตำแหน่งที่ต้องการ รวมแล้วเป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท **เหยื่อบางรายลาออกจากที่ทำงานเดิม บางคนถึงกับล้มหมู ล้มวัวฉลอง** ภายหลังรู้ว่าถูกหลอกหลวงจึงแจ้งตำรวจจับ มีการนำผู้เสียหายมา

ออกทางโทรทัศน์ ชี้แจง ขอความเห็นใจ ผู้ชมหลายคนก็แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้เสียหายและตำหนิผู้หลอกหลวง เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีอยู่เสมอทั้งที่เป็นข่าวและที่ไม่เป็นข่าว เช่น

ออกหมายจับหญิงอ้างเป็นไฮโซก็กสรยุทธ์ อ้างฝากเข้าทหารได้ จอมตุนหลอกเงิน 4 ล้านฝากเข้าทหารได้

ร้องเรียนหลังถูกหลอกเข้าโรงเรียนนายสิบ ถูกหลอกว่าช่วยไม่ให้ต้องเป็นทหารได้ ถูกหลอกว่าช่วยในการสอบบรรจุครู ถูกหลอกว่าช่วยในการย้ายให้ไปสอนในโรงเรียนต่างๆ ได้ ฯลฯ

ผู้เสนอข่าวมักจะพูดในทำนองให้ระวังตัวอย่าไปหลงเชื่อ เพราะจะเสียเงินฟรีๆ ถ้าพูดกันอย่างไม้อายก็ต้องยอมรับว่าในสังคมไทยการใช้เงินเพื่อให้ได้ในสิ่งที่อ้างแบบนั้น พวกเราทุกคนต่างรู้ดีว่ามีทั้งที่สามารถทำได้จริงและทำไม่ได้ บ่อยไปที่ผู้ที่ใช้เงินแล้วสมหวังในสิ่งที่ต้องการ ถามว่าบรรดาคนที่จ่ายเงินไปพวกนั้นมีความรู้สึกอย่างไรขณะที่จ่ายเงิน แน่نونคืออยากได้ออยากเป็น เคยคิดบ้างหรือไม่ว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นมันไม่ถูกต้อง เป็นความเลว เป็นความชั่ว เป็นความคิดที่ผิดและไม่ควรทำเป็นการเอาเปรียบคนอื่นคนที่ไม่มีเงิน คนที่ไม่มีพรระพวก

ดังนั้นแทนที่เราจะเตือนให้คนทั่วไประวังตัวจะได้ไม่ถูกหลอก เราน่าจะเตือนเขาไม่ให้ทำเยี่ยงนั้นมากกว่า แทนที่เราจะตำหนิและสาปแช่งผู้ที่หลอกหลวงฝ่ายเดียว คนที่ถูกหลอกหลวงก็ควรถูกตำหนิและสาปแช่งให้สำนึกด้วยว่าผลที่คุณได้รับนั้นเป็น ผลกรรมที่คุณได้รับการตอบสนองมาจากการกระทำของคุณเอง จะมีประโยชน์อะไรถ้าเรายังกินเนื้อสัตว์ป่าในขณะที่เรากำลังตำหนิการล่าพวกมัน เรายังซื้อเฟอร์นิเจอร์ไร้มูลค่าในขณะที่เราสาปแช่งพวกตัดไม้ทำลายป่า

เราพูดกันอยู่เสมอว่า บ้านเมืองเราไม่เจริญเสียทีก็เพราะคนไทยมองเห็นการคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ ใครๆ ก็ทำกันทั้งนั้น เรายกมือไหว้คนโกงได้อย่างนอบน้อม เราพร้อมที่จะส่งเสริมคนไม่ดีขึ้นไปบริหารบ้านเมืองหากว่ามีความเป็นไปได้ที่คนๆ นั้นจะช่วยทำอะไรบางอย่างให้เราหรือให้พวกของเราได้ แม้เราจะรู้ว่าคนๆ นั้นร่ำรวยมาจากการทุจริตคอร์รัปชั่น แต่คุณงามความดีบางอย่างเช่นเขาเคยมาช่วยงานศพพ่อแม่เราเมื่อปีก่อนก็เป็นพระคุณที่พอจะกลบสิ่งต่างๆ ได้จนมองไม่เห็นความชั่วอื่นๆ เสียแล้ว

